

# Thông tin về gai sinh dục và các tác hại nguy hiểm

Gai sinh dục tạo thành là kết quả của sự biến chuyển quá mức của tế bào vùng thượng bì của vùng kín, cả nữ giới và phái mạnh đều có khả năng thấy tình trạng này. Gai sinh dục luôn bị nhầm lẫn bằng những căn bệnh truyền nhiễm qua những đường tình dục không giống đó là bệnh mồng gà hoặc cục nhú sinh dục vì dấu hiệu trước tiên hơi giống nhau.

[Cách trị gai sinh dục tại nhà](#)

[Mụn dương vật](#)

[Mụn ở đầu dương vật](#)

[Bi mụn rộp sinh dục](#)

[Kham bệnh xa hoi](#)

[Xét nghiệm bệnh xã hội](#)

[Bệnh xã hội khám ở đâu](#)

[Phong kham bệnh xa hoi](#)

[Khám bệnh xã hội ở đâu tốt nhất](#)

[Phòng khám bệnh xã hội uy tín](#)

[Tư vấn bệnh xã hội](#)

[Dấu hiệu của bệnh xã hội](#)

[Các bệnh xã hội và triệu chứng](#)

[Chi phí khám bệnh xã hội](#)

[Chi phí chữa bệnh xã hội](#)

[Triệu chứng bệnh sùi mào gà](#)

[Bệnh mào gà](#)

[Điều trị sùi mào gà ở đâu](#)

[Phòng khám sùi mào gà](#)

[Chữa sùi mào gà ở đâu](#)

## Gai sinh dục là gì?

Gai sinh dục là các nhú gai màu trắng hay đỏ giống với da gà ở bộ phận sinh dục, thời điểm chạm vào thấy xù xì. Tác nhân xuất hiện gai sinh dục là do quá trình tăng sinh quá mức của tế bào khu vực thương bì.

*Gai sinh dục có thể bắt gặp tại cả đàn ông cùng với chị em nữ giới*

Các tế bào khu vực thương bì của da liệu có trách nhiệm điều tiết lipit, giữ ẩm cho làn da, khi tiến triển kích cỡ quá mức khiến cho chúng nổi hẳn đến bề mặt da. Khác bằng những bệnh sùi mào gà hoặc viêm nhú sinh sản liệu có triệu chứng tương đối tương tự nhau, gai sinh dục không dẫn tới ngứa ngáy, đau hoặc chảy máu, kể cả lúc "gần gũi".

Ở con gái, gai sinh dục có thể xuất hiện ở âm đạo, âm hộ, lỗ đít hay cổ dạ con, còn phái mạnh gai sinh dục tạo thành tại lỗ đít, cậu nhỏ hay quanh bìu. Không giống bằng bệnh mồng gà là các nhú sùi kết thành chùm lớn thì gai sinh dục chỉ là các nốt gai nhỏ xuất hiện trên kia vùng da mắc bệnh.

Gai sinh dục là lành tính, dấu hiệu có khả năng thấy là những vết bé bằng mắt thường hay cả vùng da lớn nhưng không gây vướng mắc tính mệnh đáng nhắc. Hầu hết mọi bệnh nhân không cần phải chữa hay dùng phá, gai sinh dục sẽ tự rụng lúc chúng khô đi.

*Gai sinh dục là sự tăng sinh tế bào vùng thương bì không bình thường*

Vậy gai sinh dục liệu có truyền nhiễm không? Đến bây giờ, các nhà phù hợp vẫn chưa xác định được nguồn gốc chuẩn xác gây ra gai sinh dục, rất nhiều lần nghiên cứu chỉ ra rằng sự hình thành của gai sinh dục có mối liên quan tới hiện tượng rối loạn nội tiết tố. Căn nguyên gây ra gai sinh dục không hề là virus như bệnh sùi mào gà hay những bệnh truyền nhiễm khác cần phải không truyền nhiễm từ bệnh nhân mắc sang người lành.

Tại bạn gái, môi trường cô bé thường ẩm ướt nên tác hại sinh ra gai sinh dục cũng cao hơn so với đàn ông. Bên cạnh, thai phụ có khả năng tạo thành gai sinh dục cao hơn bởi bộ phận sinh dục nâng cao tiết dịch khiến cho ẩm trong suốt thời kỳ thai nghén nhiều lần hơn so với tự dưng có thai.

## Dấu hiệu lâm sàng gai sinh dục

Bệnh nhân có khả năng nhận ra bản thân mắc gai sinh dục dễ dàng với mắt luôn qua các biểu hiện sau:

- Những nốt không to li ti màu đỏ hồng hoặc trắng tại liệu trình sớm, qua thời gian những nốt có khả năng phát triển dài cùng với dày, lan rộng hơn.
- Các nốt khu trú ở vùng sinh dục: tại nam, nốt luôn nằm ở bao quy đầu, khe đầu dương vật, thân dương vật; ở phái đẹp, nốt hay nằm tại cô bé, môi to, môi nhỏ.
- Gai sinh dục nhận thấy xù xì ví dụ da gà thời gian tiếp xúc tuy vậy không gây ngứa ngáy, đau hay xuất máu, nói cả thời điểm quan hệ tình dục.
- Ở đàn ông, những người bệnh mắc phải hẹp hoặc chứng dài bao quy đầu khiến cho cậu bé không khó tích tụ chất bẩn, là cơ hội để gai sinh dục biến chuyển.
- Ở chị em phụ nữ, môi trường vùng kín ẩm ướt có thể khiến cho gai sinh dục biến chuyển sớm. Phụ nữ mang thai cũng không khó bị gai sinh dục vì dịch cô bé bài tiết nhiều lần hơn kèm theo sự đổi thay nội bài tiết tố trong thai kì.

# Gai sinh dục thì có nguy hiểm không?

Phần lớn trường hợp chỉ nhận ra viêm gai sinh dục lúc thì có sự tạo thành của dấu hiệu bệnh là những nốt không to hay cực kỳ không to quanh âm đạo. Không kể những nốt sần gai sinh dục, bệnh nhân không thấy ngứa hay mệt mỏi nào. Bởi vậy, đây chẳng hề là căn bệnh nguy hiểm, đa số dưới một tầm lúc, những nốt này sẽ tự khô cứng như rụng đi, có khả năng tái phát lại hay không.

*Gai sinh dục luôn không hiểm nguy cũng như tự dứt điểm*

Người bệnh quan tâm không dùng tay hoặc vật sắc nhọn nguy cơ tới gai sinh dục gây ra thương tổn da, nhiễm trùng, chấy huyết. Trong thời gian gặp phải gai sinh dục, bệnh nhân nên để ý vệ sinh vùng kín sạch, duy trì môi trường khô thoáng giảm thiểu vi rút thâm nhập tới những vết thương lộ dẫn đến nhiễm khuẩn. Cùng với cũng cần phải lưu ý các giải pháp bảo vệ thời điểm làm chuyện đó để giảm thiểu truyền nhiễm vi khuẩn hoặc bệnh lý không giống.

Mặc dù không hiểm nguy tuy nhiên trường hợp bạn muốn mau phá nhanh chóng các gai sinh dục, bạn có thể đến bắt gặp thầy thuốc để được chỉ định dùng một số chiếc thuốc bôi đặc trị. Dựa trên lượng, chỗ cũng như hình dáng gai sinh dục hình thành trên người, bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ dẫn loại thuốc bằng liều số lượng dùng khoa học. Dùng những thuốc này sẽ cho gai sinh dục khô cứng với nhanh rụng hơn.

Bạn không được tự tiện tậu thuốc làm sạch sẽ vùng kín, tụt rửa vùng kín hay tẩy rửa dòng phá gai sinh dục mà chưa có chỉ định của bác sĩ. Dùng thuốc sai phương pháp có thể khiến cho thương tổn da âm hộ dẫn tới nhiễm khuẩn và rất nhiều lần căn bệnh hiểm nguy khác.

Trong trường hợp gai sinh dục tiến triển dày, nhiều lần, nguy hiểm tới thậm chí Mỹ cũng như có nguy cơ gây ra tác hại, cần chữa trị sớm thì giải pháp chọn lựa để dòng phá là sử dụng tia laser. Ở cách này, một chùm tia sáng liệu có năng lượng cao được chiếu tới vùng da mắc phải gai sinh dục để mau phá các nốt tế bào khác thường tức khắc. Phương pháp Điều này trị Dù cho liệu có hiệu quả nhưng có khả năng khiến cho da bị kích thích sau 1 - 3 ngày, người bệnh có thể phải sử dụng thuốc giảm sút đau đớn để nâng cao.

## Ảnh hưởng của gai sinh dục

Gai sinh dục không hề là bệnh xã hội, cũng không biến chứng miễn phí đến sức khỏe, sức khỏe người bị. Tuy vậy bệnh thì có những biểu hiện tương đối không khác bệnh mồng gà cần phải có khả năng gây nên những hiểm nguy sau:

- Nguy cơ tới tâm sinh lý của bệnh nhân, dẫn tới xấu hổ, e ngại trong đời sống tình dục của người bệnh cùng với stress, e ngại cho cả bạn tình.
- Gai sinh dục gặp điều kiện thuận lợi thí dụ môi trường ẩm ướt, dơ bẩn sẽ tiến triển liền, lan rộng dẫn tới cản trở trong sinh hoạt luôn ngày đó là đi đại, vận động.
- Gai sinh dục dẫn đến trở ngại giúp việc làm sạch âm đạo, làm vùng sinh sản bí bách, ẩm ướt, tạo kiện cho virut, vi khuẩn sinh sôi, gây nên bệnh.
- Các gai biến chuyển quá mức có thể vỡ ra gây nên trạng thái viêm nhiễm ở chỗ, nguy hiểm nhất lở loét gây nên nhiễm trùng máu cũng như tăng xác suất bị những bệnh lây truyền qua đường tình dục.